

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันกรรับสินบนทุกรูปแบบ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ ประจำปี 2567

ที่	มาตรการป้องกันกรรับสินบน	กลุ่มเป้าหมาย	สถิติการกระทำ ผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด/อาญา	ผลการปฏิบัติตาม มาตรการ	ระยะเวลาการติดตาม และ รายงานผล
1	มาตรการป้องกันกรรับสินบนการให้และรับของขวัญของ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ 1.1 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ เรื่อง การให้และรับของขวัญของ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ พ.ศ.2564	เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ	ไม่พบ	ไม่พบการรับสินบนหรือ รับของขวัญ	
2	มาตรการป้องกันกรรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง 2.1 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันกรรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ	เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ/ผู้เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่พบ	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง	รอบ 12 เดือน
3	มาตรการป้องกันกรรับสินบนประเด็นเงินบริจาค และ ทรัพย์สินบริจาค 4.2 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันกรรับสินบนประเด็นเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค	เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ	ไม่พบ	ไม่พบการรับสินบนเรื่อง เงินบริจาค และทรัพย์สิน	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันกรรับสินบนทุกรูปแบบ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ ประจำปี 2567

ที่	มาตรการป้องกันกรรับสินบน	กลุ่มเป้าหมาย	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิด ทางละเมิด/ อาญา	ผลการปฏิบัติตาม มาตรการ	ระยะเวลาการ ติดตาม และ รายงานผล
4	มาตรการป้องกันกรทุจริตและแก้ไขกรกระทำผิดวินัยของ เจ้าหน้าที่รัฐ ได้แก่ มาตรการกรใช้ธรรมาภิบาล มาตรการเบิก ค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดู งาน ประชุม และสัมมนา ตามที่กฎหมายกำหนด และ มาตรการจัดทำโครงการ เรื่อง มาตรการป้องกันกรทุจริตและแก้ไขกรกระทำผิดวินัยของ เจ้าหน้าที่รัฐ	เจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานสาธารณสุข อำเภอเมืองสมุทรปราการ	ไม่พบ	1. มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ตามระเบียบราชการจริง 2. มีการเบิกค่าตอบแทนตามจริง 3. ไม่พบกรจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ตามที่กฎหมายกำหนด ผิดระเบียบ 4. ไม่มีการร้องเรียนเรื่องกรจัดทำพัสดุ	รอบ 12 เดือน
5	มาตรการกรรับสินบนพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ใน ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 6.1 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการกรรับสินบนพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ใน ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	เจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานสาธารณสุข อำเภอเมืองสมุทรปราการ/ ผู้เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อ จัดจ้าง	ไม่พบ	ไม่มีการร้องเรียนกรจัดซื้อจัดจ้าง	รอบ 12 เดือน